

- สำเนา -

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนาภูมิ พุทธน้อย	ประธานสภา อบต.ถ้ำฉลอง	ธนาภูมิ พุทธน้อย	
๒	นายสมหมาย ภูศิริ	รองประธานสภา อบต.ถ้ำฉลอง	สมหมาย ภูศิริ	
๓	นางสาววีณา ศรีดารา	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๑	วีณา ศรีดารา	
๔	นางทิม เรือนอินทร์	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๒	ทิม เรือนอินทร์	
๕	นางรำยอง อินทะเรืองรุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๔	รำยอง อินทะเรืองรุ่ง	
๖	นางพนาวัด คุ่มบ้าน	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๔	พนาวัด คุ่มบ้าน	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางลำพวน หลวงเรือง	รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง	ลำพวน หลวงเรือง	
๒	นายประชัน ทะปัญญา	เลขานุการนายก อบต.ถ้ำฉลอง	ประชัน ทะปัญญา	
๓	นายบุญเกิด พันอัน	รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง	บุญเกิด พันอัน	
๔	นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์	นายก อบต.ถ้ำฉลอง	กฤษณะ เครือประดิษฐ์	
๕	นายธรรธร ใจกล้า	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ธรรธร ใจกล้า	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง บัดนี้ถึงกำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ประธานสภาฯ (ดำเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำฉลอง ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองและผู้มีเกียรติที่เคารพ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีวาระการประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านรับทราบแล้ว

ในโอกาสนี้ กระผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ ไม่มีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๑.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขข้อความหรือถ้อยคำใดๆ ผมจึงจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองจำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

ประธานสภาฯ	ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองจำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ	ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองจำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องกระทู้ถาม
ประธานสภาฯ	ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นกระทู้ถามครับ
มติที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภาฯ	๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
ประธานสภาฯ	ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองครับ
นายธนาภูมิ พุฒาน้อย ประธานคณะกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ	เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เวลา ๑๒.๐๐ น. ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยละเอียดและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๖ , ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองและคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น ปรากฏว่าในระหว่างระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองผู้ใดเสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมและสงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จึงได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ตามร่างเดิมโดยไม่มีกรแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดๆครับ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องครับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แต่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติของเปลี่ยนแปลงนั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ใน
กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ
อื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้แล้ว
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมวันแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้รายงานการพิจารณา
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ แล้วนั้น ผมได้ส่งรายงานความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติให้
สมาชิกสภาฯได้รับทราบและพิจารณาล่วงหน้าแล้วนะครับ เมื่อไม่มีผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯท่านใดและคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ไม่มีการขอสงวน
ความเห็น ไม่มีการขอสงวนคำแปรญัตติ ผมก็จะขอมติที่ประชุมในวาระที่สอง ขึ้น
แปรญัตตินะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับหากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้
ความเห็นขอปรังข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

มติที่ประชุม

	๔.๒ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
	ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ	ในวาระที่สามนี้ไม่มีการอภิปราย ผมก็จะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้นำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังกล่าวตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เมื่อเวลา ๑๑.๔๕ น. ครับ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
	๕.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน ๔๙๔,๑๐๐.- บาท ๑. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิดและ อุปกรณ์ จุดบริเวณ บ้านนายสมจิตร รอดทัฬหภูมิที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๙๐,๑๐๐.- บาท ๒. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิดและ อุปกรณ์ จุดบริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐๔,๐๐๐.- บาท
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
นายก อบต.ถ้ำฉลอง	ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ เนื่องจากการจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด (CCTV) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดก่อนจัดซื้อและติดตั้งครับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เนื่องจากระยะเวลาที่เหลืออาจจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ จึงได้เสนอขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ครับ

- ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผมจะขอมติกันเงินที่ประชุมนะครับ
- ประธานสภาฯ ผมขอมติกันเงินโครงการที่ ๑ ครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ จุดบริเวณบ้านนายสมจิตร รอดทัฬหภูมิที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๙๐,๑๐๐.- บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
- ประธานสภาฯ ผมขอมติกันเงินโครงการที่ ๒ ครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ จุดบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐๔,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
- ประธานสภาฯ ทุกท่านครับ ผมจะขอพักการประชุมช่วงเช้านี้ไว้ก่อนนะครับ และจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ
- พักประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.
- เวลา ๑๓.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ บัดนี้ถึงกำหนดนัดประชุมช่วงบ่ายแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
- เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนี้ถึงกำหนดนัดประชุมสภาฯช่วงบ่ายแล้ว และสมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
- ประธานสภาฯ ผมขอเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
- ประธานสภาฯ ๕.๒ ยุติมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๒,๗๐๐.- บาท ดังนี้
- ๑) จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด ๔.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร เสาสูง ๒.๓๐ เมตร ความหนาของเหล็ก ๑.๘ มิลลิเมตร จำนวน ๑ หลังๆละ ๒๕,๑๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๕,๑๐๐.- บาท
- โดยขออนุมัติโอนเงินจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เป็นเงิน ๒๕,๑๐๐.- บาท
- ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
- เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามที่เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ	๒) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัวๆละ ๑,๙๐๐.- บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐.- บาท โดยขออนุมัติโอนเงินจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เป็นเงิน ๗,๖๐๐.- บาท
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามที่เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ	๕.๓ ผู้ตติเสนอขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานสภาฯ นายก อบต.ถ้ำฉลอง	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองชี้แจงรายละเอียดครับ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์นำขยะมูลฝอยกำจัดด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยผสมผสานอย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับทราบข้อมูลการจัดขยะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอลับแล และอำเภอตรอน บาง อบท. จะนำขยะมาทิ้งโดยฝังกลบที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ บริเวณบ้านบ่อพระ ตำบลคู้งตะเภา ซึ่งนายกเทศบาลเมืองแจ้งในที่ประชุมว่าบ่อขยะดังกล่าวจะรองรับขยะได้อีกเพียง ๒ ปี เทศบาลเมืองก็ต้องปิดบ่อจะทำให้ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะอีก ในส่วนของโครงการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เสร็จประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงแม้ว่าขณะนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองยังไม่ได้มีการจัดเก็บขยะ แต่วันข้างหน้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองจำเป็นต้องจัดเก็บขยะ เราจะไม่มีการทิ้งขยะ ซึ่งตามที่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการฯ จะเก็บค่ากำจัดขยะตันละ ๔๕๐.- บาท และจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุก ๓ ปี ครับ หรือที่สำหรับทำลายขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองครับ ผมจึงเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองควรเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ

<p>ประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ</p>	<p>ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ</p> <p>๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้</p> <p>(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนี้เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน</p> <p>๒. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>มาตรา ๓๔/๑ วรรคแรก การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นได้ ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>ตามที่เลขาธิการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย การจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำ ในช่วงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีความพร้อมในการจัดเก็บ แต่ในโอกาสข้างหน้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าทดลองดำเนินจัดเก็บขยะมูลฝอยก็ต้องหาที่ทิ้งขยะหรือที่กำจัดขยะไว้รองรับครับ ในส่วนของสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรยินยอมเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจังหวัดอุดรดิตถ์ โปรดยกมือขึ้นครับ</p> <p>ที่ประชุมมีมติยินยอมเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจังหวัดอุดรดิตถ์เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> นายก อบต.ถ้ำฉลอง</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองครับ</p>

ประธานสภาฯ

ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมจะขอปิดการประชุม
 นะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันนี้ได้ดำเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผม
 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
 ตำบล ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ท่านสมาชิกสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้ความ
 ร่วมมือทำให้การประชุมในวันนี้ดำเนินการไปด้วยดี ณ โอกาสนี้ กระผมขอปิดการ
 ประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

(ลงชื่อ).....ธราธร ใจกล้า.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายธราธร ใจกล้า)
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

(ลงชื่อ).....ธนาภูมิ พุทธาน้อย.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง